



ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
จากงบประมาณเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด นั้น

บัดนี้ คณะอนุกรรมการวิจัยประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
ทั้งสิ้น 9 โครงการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	สาขาวิชา	งบประมาณ
1	การร่วมกันตัดสินใจโดยหลักเครดิต ของระบบมัลติเอเจนต์	อ.ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	50,000
2	การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม เพื่อการศึกษา	ผศ.สุวิษ ธีระโคตร	สื่ออนิเมิต	50,000
3	การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ไทยและ อังกฤษโดยใช้โครงข่ายประสาท คอนโวลูชัน	อ.ดร.รพีพร ชำของ อ.อุมาภรณ์ สายแสงจันทร์	วิทยาการ คอมพิวเตอร์	42,000
4	การจัดกลุ่มการขนส่งนมเพื่อลด ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของสหกรณ์ โคนม มหาสารคาม	ผศ.ดร.ปฎิวัติ ฤทธิเดช	ภูมิสารสนเทศ	25,000
5	การวิเคราะห์ไบโมะนาวที่เป็นโรค โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก	อ.อุมาภรณ์ สายแสงจันทร์	วิทยาการ คอมพิวเตอร์	42,000
6	การพัฒนาสื่อความเป็นจริงเสมือน จากภาพ 360 องศาเพื่อการ ท่องเที่ยวพระธาตุนาดูน	อ.ปรีวัฒน์ พิสิษฐพงศ์	สื่ออนิเมิต	50,000

ที่	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	สาขาวิชา	งบประมาณ
7	การเปรียบเทียบประสิทธิผลของเทคโนโลยีที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน	อ.ดร.ชญา หิรัญเจริญเวช	สื่ออนฤมิต	50,000
8	การวิเคราะห์กฎไฟร์วอลล์ : ในบริบทของความหมายที่สูญหายไปซึ่งเกิดจากการควบรวมกฎ	ผศ.ดร.สุชาติ คุ่มมะณี	วิทยาการคอมพิวเตอร์	42,000
9	การใช้แฮชแท็กบนสื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อ.ดร.นภัสกร กรวยสวัสดิ์	สารสนเทศศาสตร์	20,000

หมายเหตุ ให้หัวหน้าโครงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- จัดทำเอกสารเบิกเงินและส่งสัญญารับทุน ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเอกสารประกอบด้วย
 - บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน จำนวน 2 ชุด
 - ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 2 ชุด
 - สัญญารับทุนวิจัย จำนวน 2 ชุด
- เกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย

งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 60 ได้รับหลังจากที่ทำสัญญารับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 30 ได้รับหลังจากส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม พร้อมซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น

งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 10 ได้รับหลังจากส่งหลักฐานการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์
- ผู้รับทุนต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดให้อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ)

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม